


สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๒๕/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.ท.มนูฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ทุกหน่วย กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจและจับกุมแรงงานต่างด้าว แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเข้มงวด แต่ระหว่างนี้รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมทั้งระบบอย่างถูกต้อง จึงได้ออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลง ๔ ก.ค.๖๐ โดยให้ พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๐ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงต้องถือปฏิบัติตามแนวทางของคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วย กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่รวมตัวกันจะมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ อดีตนายกรัฐมนตรีนอกพื้นที่หากพบความผิดปกติให้รายงาน ศปก.ตร. ทราบทันที</p> <p>๓. ผบ.ตร. เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุมบริหาร ตร. ดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้ทุกหน่วย ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการพระราชทานและโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยให้ผู้บังคับบัญชาไปประชุมชี้แจงการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเสื่อพระราชทานให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ในขณะที่สวมเสื่อพระราชทานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพราะอาจทำให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฏตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>๓.๒ กรณีปัญหาเด็กแว้น, ทัวร์ศูนย์เหรียญ, การค้าอาวุธออนไลน์, ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และแก๊งเงินกู้นอกระบบ ขอกำชับให้ทุกหน่วยกวาดล้างปราบปรามจับกุมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๔. หากมีกรณีตรวจสอบพบการแสดงความคิดเห็นหรือการโพสต์ข้อความใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ ให้ ศฝส.ศปก.ตร. รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกับโพสต์นั้น ๆ โดยด่วน</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., ตชต. สตม.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., และ ส.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙ ศชต., ก., ตชต.</p> <p>ผบก.ปอท. ศฝส.ศปก.ตร.</p>

พ.ต.อ.  นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.
 (วินัย ทับทอง)
 รอง ผบก.ผอ.